

Ngay sau khi HĐND huyện ban hành nghị quyết về chương trình giám sát, Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề quan trọng, nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vấn đề được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm như: quản lý đất đai; đầu tư, sử dụng nước sạch nông thôn; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện lời hứa của thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị sau chất vấn tại các kỳ họp; giải quyết khiếu nại, tố cáo... Đồng chí Phạm Văn Hằng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Năm nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện đã thực hiện 7 cuộc giám sát chuyên đề. Qua giám sát, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện đã ban hành nhiều kết luận, kiến nghị với UBND huyện, các phòng, ban, cơ quan chức năng và các xã, thị trấn tìm giải pháp khắc phục kịp thời những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp. Đồng chí Nguyễn Thị Thư, Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND huyện cho biết: Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 10 vụ cháy, riêng năm 2018 xảy ra 5 vụ. Vì thế, Ban Pháp chế đã tổ chức giám sát chuyên đề về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên

HĐND HUYỆN ĐÔNG HƯNG Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát

Những năm qua, HĐND huyện Đông Hưng đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát. Do vậy, vai trò của HĐND huyện trong nửa nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày càng được khẳng định.



Lãnh đạo huyện Đông Hưng kiểm tra xử lý vi phạm để đất đai tại xã Đông Phú.

địa bàn huyện. Qua giám sát, Ban đã chỉ rõ dù công tác PCCC đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản thực hiện tốt song vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ; đồng thời, kiến nghị, đề xuất các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, cấp phép xây dựng phải thẩm định kỹ về PCCC, xây dựng cơ sở hạ tầng và thành lập đội PCCC chuyên trách; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thoát nạn, thực hành các tình huống giả định chữa cháy, cứu người khi có cháy xảy ra; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về PCCC... Ngay cả những vấn đề khó, phức tạp, chưa từng tiến hành giám sát thì nay Thường trực HĐND huyện cũng tổ chức đoàn giám sát, có mời các chuyên gia về lĩnh

vực đó tham gia. Đồng chí Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Dù biết là khó nhưng Thường trực HĐND huyện vẫn tổ chức giám sát việc thực hiện Kết luận số 09/KL-UBND của UBND huyện về một số trường hợp vi phạm đất đai tại 8 xã trên địa bàn. Để cuộc giám sát đạt kết quả, bên cạnh việc nghe các xã báo cáo tại hội trường, Thường trực HĐND huyện còn tổ

chức khảo sát thực tế một số điểm vi phạm cụ thể. Qua giám sát cho thấy việc giải quyết các trường hợp vi phạm của UBND các xã mới dừng lại ở việc lập biên bản vi phạm hành chính, dùng thi công chứ chưa có giải pháp, phương án mạnh để xử lý dứt điểm vi phạm và yêu cầu các trường hợp vi phạm hoàn trả mặt bằng. Một số trường hợp cố tình không chịu nộp phạt hoặc nộp phạt xong vẫn tiếp tục vi phạm. Vì vậy, đoàn giám sát đã yêu cầu UBND huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời và hiệu quả các vi phạm. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, vướng mắc, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai để người dân hiểu và chấp hành. Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở trong tranh chấp về đất đai...

Nửa nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Đông Hưng còn thực hiện quyền giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND huyện, UBND

huyện, các cơ quan tư pháp và các ban HĐND huyện trình kỳ họp HĐND huyện. Trên cơ sở đó, các đại biểu HĐND huyện đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp thiết thực để các cơ quan, đơn vị chủ động tháo gỡ khó khăn, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, HĐND huyện cũng duy trì hoạt động giám sát thông qua việc tiếp xúc cử tri; tiếp công dân; qua các cuộc họp giao ban định kỳ với Thường trực HĐND các xã, thị trấn và giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với UBND huyện để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri hay kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua đó, các tổ đại biểu HĐND huyện có điều kiện giám sát việc tiếp xúc, trả lời và giải quyết của các cơ quan chức năng đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, từ nay tới cuối nhiệm kỳ, HĐND huyện Đông Hưng tiếp tục đổi mới, tăng cường hoạt động giám sát, đặc biệt là giám sát chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực được đại biểu và cử tri quan tâm. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của các đơn vị chịu sự giám sát. Kịp thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị với Thường trực Huyện ủy nhằm chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đặc biệt là những vấn đề được cử tri và người dân quan tâm...

THU HIỀN

Thời gian qua, công tác phát triển đảng luôn được cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Hưng Hà quan tâm chú trọng nhằm kịp thời bổ sung đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ, có chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiều năm qua, thị trấn Hưng Hà là một trong những địa phương tiêu biểu trong công tác phát triển đảng của huyện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thị trấn kết nạp được 43 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Đình Phương, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết: Giống như nhiều địa phương khác, những năm qua, Đảng bộ thị trấn Hưng Hà gặp rất nhiều khó khăn trong công tác phát triển đảng. Nguyên nhân phần lớn là do lớp trẻ số ít đi học, số đi làm ăn xa. Những thanh niên được học hành đến nơi đến chốn thì sau khi tốt nghiệp đều tìm việc ở các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Các thanh niên lao động tại địa phương, một phần chưa đạt chuẩn về trình độ học vấn, một phần chỉ tập trung làm kinh tế, không mặn mà tham gia sinh hoạt đoàn thể nên khó có thể

HƯNG HÀ Quan tâm phát triển đảng viên



Việc phát động các phong trào hành động thiết thực tại cơ sở góp phần tạo nguồn phát triển đảng viên.

bồi dưỡng trở thành quân chủng ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Trước thực tế trên, hàng năm Đảng ủy thị trấn đều chủ động đánh giá, rà soát nguồn tại các chi bộ để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, kết nạp đảng viên; chỉ đạo các chi bộ, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục

lý tưởng, truyền thống của Đảng; triển khai các phong trào thi đua, qua đó phát hiện các hạt nhân tích cực, tiêu biểu để có kế hoạch bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Đồng thời, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên tới các chi bộ. Thực tế, nguồn để bồi dưỡng kết nạp Đảng ở chi bộ không thiếu bởi ngoài những trường hợp đi học

và đi làm ăn xa, lực lượng trong độ tuổi lao động tại địa phương chiếm tỷ lệ cao. Điều quan trọng là phải làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng cho quần chúng. Khi phát hiện nhân tố tích cực, chỉ bộ kịp thời phản công đảng viên có kinh nghiệm, uy tín để theo dõi, động viên, giúp đỡ thường xuyên, tạo động lực, niềm tin và ý chí phấn đấu cho quần chúng.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy: Qua kinh nghiệm của Đảng bộ thị trấn Hưng Hà cho thấy, khó khăn trong tạo nguồn phát triển đảng viên là thực tế chung, tuy nhiên nếu có giải pháp phù hợp thì công tác phát triển đảng viên đạt hiệu quả cao. Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp

ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại các buổi giao ban với tổ chức đảng cơ sở. Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho đội tượng dự nguồn kết nạp Đảng và người làm công tác đảng. Ngoài ra còn yêu cầu các tổ chức đảng trực thuộc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là vai trò của các đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân... phát động các phong trào hành động thiết thực thu hút đoàn viên, hội viên vào các hoạt động thực tiễn để tạo nguồn phát triển đảng. Quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, tạo sức hút và môi trường để quần chúng phấn đấu vào Đảng. Ban Tổ chức Huyện ủy cũng đôn đốc, chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đảng viên cụ thể, phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Thông qua các phong trào thi đua,

hoạt động xã hội, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã lựa chọn được những quần chúng tích cực, có động cơ phấn đấu trong sáng tạo điều kiện bồi dưỡng, rèn luyện kết nạp Đảng. Nhờ vậy, năm 2018 Đảng bộ huyện kết nạp được 195 đảng viên. Dự kiến trong năm 2019 Đảng bộ huyện sẽ kết nạp được gần 200 đảng viên.

Đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho biết thêm: Mặc dù luôn đề cao công tác phát triển đảng viên song huyện vẫn bám sát phương châm lấy chất lượng làm tiêu chí hàng đầu, không chạy theo số lượng. Ban Tổ chức Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp Đảng, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của các chi bộ, đảng bộ phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

ĐÀO QUYÊN

Rà soát các hạng mục trong đề án tổng thể đăng cai SEA Games 31

(chinhphu.vn) Tổng cục Thể dục Thể thao và Ủy ban Olympic Việt Nam đã họp rà soát đề án tổng thể đăng cai và tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11, đồng thời đề cập công tác chuẩn bị của các địa phương cho 2 sự kiện thể thao.

SEA Games 31 và Para Games 11 là 2 sự kiện thể thao lớn trong khu vực Đông Nam Á mà Việt Nam đăng cai tổ chức trong năm 2021.

Để tổ chức thành công 2 sự kiện thể thao nói trên, Tổng cục Thể dục Thể thao đã xây dựng nội dung đề án tổng thể, tiến hành khảo sát địa điểm thi đấu...

Ngày 25/4 vừa qua, đề án tổng thể đăng cai và tổ chức 2 sự kiện đã được trình Chính phủ và xin ý kiến các bộ, ngành liên quan. Hầu hết các ý kiến nhận xét, góp ý để án đều tập trung vào vấn đề phân bổ nguồn kinh phí cho việc nâng cấp, sửa chữa các công trình thi đấu để vừa hiệu quả vừa tiết kiệm.

Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết, Hà Nội và một số tỉnh như Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình sẽ là địa điểm tổ chức thi đấu các môn trong khuôn khổ SEA Games 31.

Sau đợt khảo sát các địa điểm thi đấu trong tháng 5/2019, kết quả cho thấy phần lớn các nhà thi đấu, sân vận động ở các địa phương nói trên đều đáp ứng được công tác tổ chức thi đấu.

Cũng theo Tổng cục Thể dục Thể thao, đến thời điểm hiện tại, địa điểm thi đấu 36 môn chính thức của SEA Games 31 đều đã được chốt lại. Tuy nhiên, để bảo đảm yêu cầu chuyên môn của từng môn thể thao, các địa điểm tổ chức cần phải được nâng cấp hoặc trang bị hệ thống cơ sở vật chất.

Theo đó, gần 90% của nhà thi đấu thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cần điều chỉnh phù hợp với môn bóng chuyền; địa điểm thi đấu đua thuyền tại Hải Phòng cần chỉnh trang lại cảnh quan khuôn viên, bổ sung khu cất thuyền; đường đua xe đạp địa hình ở Hòa Bình làm mới.

Về việc đăng cai 2 sự kiện thể thao nói trên, ngày 9/7/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ cho ý kiến về chủ trương đăng cai tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 vào năm 2021.

Ý kiến của Thường trực Chính phủ tại phiên họp nhất trí việc Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí giao Hà Nội chủ trì tổ chức sự kiện này; giao Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tờ trình báo cáo Bộ Chính trị về việc đăng cai tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 tại Hà Nội.

Nhấn mạnh tinh thần tổ chức an toàn, tiết kiệm, tạo được dấu ấn, Thủ tướng đề nghị Hà Nội tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, có phương án chi tiết để triển khai; xã hội hóa nguồn lực tối đa.



Đường đua xe đạp địa hình tại Hòa Bình.

Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian tổ chức SEA Games 31 (khoảng 17 ngày) và Para Games 11 (khoảng 11 ngày) từ tháng 10 đến tháng 12/2021.

Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á, trước đó là kỳ SEA Games 22 vào năm 2003.

Dự kiến, SEA Games 31 tổ chức thi đấu 36 môn, hầu hết là các môn thể thao trong chương trình thi đấu Olympic.

Giai đoạn 2014 - 2019, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Vũ Thư có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

Em Trương Hoài Anh, Trường THCS Thanh Phú, xã Việt Hùng là một trong những học sinh có hoàn cảnh éo le. Bố mẹ qua đời khi Hoài Anh mới biết mặt chữ, em phải ở cùng ông bà nội già yếu. Hai năm học vừa qua, anh được sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Vũ Thư, con đường học tập của em thêm phần rộng mở. Số tiền hỗ trợ 300.000 đồng/tháng tuy không lớn nhưng với Hoài Anh nó lại là động lực to lớn để em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. Hoài Anh tâm sự: Vậy là từ năm học 2016 - 2017 đến khi em tốt nghiệp THPT sẽ luôn có sự đồng

VŨ THƯ Lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

hành của các chú bộ đội. Em hứa sẽ học tập thật tốt để thực hiện ước mơ của mình, không phụ sự mong mỏi, kỳ vọng của ông bà và mọi người.

Hoài Anh là một trong ba học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Vũ Thư được cán bộ, chiến sĩ cơ quan quân sự huyện đỡ đầu. Thượng tá Nguyễn Đăng Hải, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Quá trình thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" của đơn vị đã kết hợp chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, Đảng ủy, chỉ

huy đơn vị tập trung thực hiện các phong trào thi đua trên tất cả các mặt công tác, gắn "học tập" với "làm theo" Bác.

Từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy Quân sự huyện đã phát động đến 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị tham gia tiết kiệm bằng cách lập một hôm tiết kiệm "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Hàng tuần, hàng tháng, mỗi đồng chí tu nguyện tiết kiệm từ 10.000 đồng trở lên để gây quỹ. Số tiền này sẽ được đơn vị trích để phụng dưỡng 1 mẹ Việt Nam anh hùng và đỡ đầu 3 học sinh đặc biệt khó khăn với mức 300.000 đồng/người/tháng. Ngoài ra, đầu

năm học, đơn vị tổ chức trao tặng 45 suất quà trị giá từ 200.000 - 300.000 đồng/suất cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi của 30 xã, thị trấn.

Cùng với đó, phong trào thi đua "Quần đội chung sức xây dựng nông thôn mới" cũng là việc làm ý nghĩa góp phần tăng cường công tác dân vận và xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc của Ban CHQS huyện Vũ Thư. Đơn vị đã tổ chức phát động, quyền góp trong lực lượng thường trực mỗi đồng chí cán bộ, quân nhân ứng hộ từ 1 - 3 ngày lương và mỗi đồng chí cán bộ, hạ sĩ quan quân nhân dự bị ứng hộ từ 20.000 đồng trở lên để tham gia xây dựng nông

thôn mới. 5 năm qua, Ban CHQS huyện đã quyên góp được hơn 170 triệu đồng và trên 600 ngày công lao động tham gia xây dựng được trên 100m đường liên thôn, 1.500m đường giao thông nội đồng của các xã: Xuân Hòa, Việt Hùng, Hồng Lý, Tự Tân... Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện còn tham gia hơn 1.000 ngày công gặt lúa giúp nhân dân các xã: Vũ Văn, Song Lãng, Minh Lãng; đồng thời, tham gia trên 200 ngày công đắp đê chống lụt tại xã Vũ Văn. Việc làm đó đã được nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ngày càng lan tỏa và để lại dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân.

Cùng với tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, Ban CHQS huyện Vũ Thư còn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Đơn vị đã tuyên

truyền, phát động cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" số tiền gần 60 triệu đồng, quỹ bảo trợ trẻ em gần 5 triệu đồng, quỹ "Vi người nghèo" 60 triệu đồng... Bên cạnh đó, đơn vị đã xây dựng nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Thượng tá Nguyễn Đăng Hải khẳng định: Để có được kết quả đó, 100% cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong nghiên cứu, học tập; đồng thời, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây

dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Ngoài ra, các tổ chức đảng duy trì nghiêm nếp nề chế độ sinh hoạt "tự soi, tự sửa" để quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Qua phân tích chất lượng đảng viên những năm qua, Đảng bộ Quân sự huyện có trên 81% đảng viên hoàn thành

xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ Quân sự huyện đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong giai đoạn 2014 - 2019, có 4 năm liên Ban CHQS huyện Vũ Thư đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng; năm 2018 được UBND tỉnh tặng bằng khen.

TẮT ĐẠT



Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Vũ Thư thu hoạch lúa giúp dân.